
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๑๑ กนัยายน  ๒๕๖๓ 

สถานที ่ ณ ศาลากลางจงัหวัดนครนายก 
  

กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน 
ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไกหรือ
วิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุกภาคส่วนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงจาก  
ทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้อง
ประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้
วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐ คน 
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สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ ศาลากลางจังหวดันครนายก 
 

 
การหารือกับส่วนราชการ 
 

โดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง  
 

แนวความคิดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด 
 

   ประเด็นทีส่ว่นราชการจังหวัดตอ้งการผลักดัน 
  
๑. โครงการทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๑ การขุดลอกแม่น้ านครนายก 
  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลากในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เห็นควรขุดลอกแม่น้ า
นครนายกตลอดสาย ความยาว ๑๓๐ กิโลเมตร ซึ่งระยะเร่งด่วนที่ต้องท าทันที คือ ขุดลอกแม่น้ านครนายก 
ช่วงกลาง-ช่วงปลาย ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร  
  การด าเนินการที่ผ่านมา ปี ๒๕๖๒ กรมเจ้าท่าท าการขุดลอกแล้ว ๔ กิโลเมตร และส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ ๕ ได้ขุดลอกบริเวณอ าเภอองครักษ์ ระยะทาง ๑.๑๕๐ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๕.๑๕๐ 
กิโลเมตร  
  ความต้องการ ขอให้วุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการ ให้เกิดการศึกษาออกแบบการขุดลอกแม่น้ า
นครนายก โดยความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ด าเนินการขุดลอกแม่น้ านครนายกตาม
เป้าหมาย เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าแจ้งว่ายังไม่มีรูปแบบ
รายการและข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  
 
 ๑.๒ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ และอ่างเก็บน้ าบ้านนา 
  จังหวัดนครนายก ได้น าเรียน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ โครงการ
อ่างเก็บน้ าบ้านนา   
  ความต้องการ ขอให้วุฒิสภาผลักดันให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ และอ่างเก็บน้ าบ้านนา  
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย และภัยแล้งในพ้ืนที่ ทั้งนี้ การสร้างอ่างเก็บน้ าทั้ง ๒ อ่าง จะท าให้จังหวัดนครนายก
มีปริมาณน้ ารวมกัน ๓๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะท าให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มาก โดยมีเขื่อนนฤบดินทรจินดา
เป็นต้นแบบในการก่อสร้าง 
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 ๑.๓ การขยายเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ นครนายก – บางหอย – บ้านสร้าง 
   เนื่องจากไหล่ทางแคบไม่เพียงพอต่อปริมาณจราจรที่มีจ านวน ๑๑,๙๔๕ ต่อวัน จึงเห็นควรขยายเป็น
มาตรฐานทางหลวง ๔ ช่องจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ความต้องการ ขอให้วุฒิสภาผลักดันโครงการ เพื่อให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดให้มีการด าเนนิการขยาย
เส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจรให้เร็วขึ้นจากแผนเดิม เนื่องจากไม่ติดปัญหาในเรื่องการเวนคืนที่ดิน หรือปรับปรุงขยาย 
ผิวจราจรให้มีไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๑.๕ เมตร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ รถจักรยาน  
 
 ๑.๔ โครงการสรา้งเตาปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ ต าบลทรายมูล อ าเภอองค์รักษ์ จังหวดันครนายก 
  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จะด าเนินโครงการสร้างเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  
โดยประชาชนในพ้ืนที่คัดค้านไม่ให้ด าเนินการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องระดับ
นโยบาย  
  ความต้องการ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นระดบันโยบาย การหาข้อยุติควรมีตัวกลางของหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง
ระดับเหนือชั้นขึ้นไป จึงขอให้วุฒิสภาช่วยด าเนินการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเจรจาเพ่ือให้เกิดข้อ ยุติ
โดยเร็ว 
 
 ๑.๕ โครงการปรับปรุงทางจักรยานรอบเขาใหญ่ ตามข้อเสนอของจังหวัดปราจีนบุรี โดยกรมทางหลวง
ชนบทเป็นเจ้าภาพในการออกแบบ 
   บรรจุโครงการดังกล่าว ไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่า 
มรดกโลก ดงพญาเย็น – เขาใหญ่  
   มีการต่อขยายเส้นทางจักรยาน ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกเพ่ิมเติม ให้เกิดการเชื่อมต่อกับตลาด 
ไม้ดอกไม้ประดับ คลอง ๑๕ อ าเภอองครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. – ศูนย์จักรยาน หนองขาหย่าง – ประตู
ทางเข้าเขาใหญ่ 
   มีการเชื่อมต่อทางจักรยาน อ่าง ๗ อ่างที่รัชกาลที่ ๙ ทรงสร้างให้ที่จังหวัดนครนายกกับเขื่อนขุนดา่น
ปราการชล 
  ความต้องการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักขับขี่จักรยาน ควรมีการปรับปรุงถนนที่ไม่มีไหล่ทางใหม้ี
ไหล่ทางขนาด ๑.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง โดยเฉพาะเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข นย.๔๐๐๘ บ้านศรีนาวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพ่ือเชื่อมต่อเส้นทางลัดสู่เขาใหญ่ และพัฒนาเส้นทางจักรยาน 
 
 ๑.๖ การพัฒนาด้านคมนาคม  
  ความต้องการ ขอให้วุฒิสภาผลักดัน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะ
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ด าเนินการดังนี้ 
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  - การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ แยกศรีนาวา – เขื่อนขุนด่านปราการชล 
  - จัดท าป้ายไฟอัจฉริยะ เพื่อบริหารจัดการในช่วงเวลาที่การจราจรตดิขัดบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ 
บุ่งกระเบา - เขื่อนขุนด่านปราการชล 
  - ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง จากถนนแยก ทล. ๓๓ แยกวัดอุดม ถึง แยกทล. ๓๐๗๖ (สี่แยกสามสาว) 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
  - พิจารณาศึกษาออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก 
  - ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ (กม.ที่ ๓๔+๔๐๐) – บ้าน
คลองหกวา (คลอง ๑๔ – ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕) เพ่ือไปเชื่อมต่อกับล าลูกกา 
  - ก่อสร้างขยายถนน นย.๔๐๑๖ (ตอนเขื่อนขุนด่านปราการชล) ถึงแยก ทล. ๓๒๓๙ (หน้าวัดท่าด่าน) 
อ.เมือง จ.นครนายก 
  - ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง นย. ๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๙ (กม.ที่ ๑๔+๕๕๐)  
– บ้านพระอาจารย์ 
  - ก่อสร้างถนนวงแหวนชั้นนอก แยก ทช.นย. ๒๐๑๑ (แยกเจริญผล) ถึง แยก ทช.นย. ๒๐๑๑ แยก 
สุพรรณิกา) 
 
๒. โครงการที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 

 ๒.๑ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) พิจารณาด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ในต าบลเดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร (กม.) ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใต้การท างาน
โดยมีหลักการชัดเจนว่าต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์ ของเด็ก ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ประชาชนชุมชนทุกคน 
ซึ่งแนวทางปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวท าให้ไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 
  - ให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวน หลักการด าเนินการดังกล่าว 
  - จัดงบประมาณ หรือจัดรถโรงเรียนรับส่งนักเรียนในต าบล 
  - คืนพ้ืนที่และอาคารเรียนให้ชุมชน น าไปใช้ประโยชน์สาธารณะ 
 
 ๒.๒ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือการใช้งบประมาณเหลือจ่าย
จากการประหยัดงบประมาณ กรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(อ.ก.บ.ภ.)  
 



๕ 
 
  - ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง หรือขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย 
    - จึงขอเสนอ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการประหยัด
งบประมาณกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรให้เป็น
อ านาจของ ก.บ.ก. หรือ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความรวดเร็วสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์  และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
 
 ๒.๓ การแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ เพ่ือให้การขับเคลื่อนไทยได้ด้วยกันระดับจังหวัด
บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล 
  - การปรบัระบบแผนงาน 
  - ปรับระบบการมอบอ านาจ 
  - ปรับระบบการรับมอบทรพัย์สิน 
  - กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบใหม้ี  
  - ONE PLAN 
  - ONE ORGANIZATION   
  - ONE DATA 
  - การทบทวนการออกกฎหมาย 
 
 

ผลักดันวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชมุชน และระหว่างชุมชน 
  
 หัวหน้าส่วนราชการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  จังหวัดนครนายกมีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด ๒๕๐ กลุ่ม อยู่ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอองครักษ์ 
จ านวน ๖๑ แห่ง อ าเภอเมืองนครนายก ๗๓ แห่ง อ าเภอปากพลี ๕๒ แห่ง และอ าเภอบ้านนา ๖๔ แห่ง ซึ่งไดม้ี
การจัดชั้นเป็นระดับดีที่ ๔๑ เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลางที่ ๔๙ เปอร์เซ็นต์ และระดับเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์ 
  งบสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครนายก ได้รับการสนับสนุนจาก 
  ๑. งบพัฒนาจังหวัด เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จ านวน ๔ วิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 
ในการด าเนินกิจกรรมการผลิต จ านวน ๑๐ วิสาหกิจชุมชน 
  ๒. งบกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการจัดเวทีและกระบวนการเพ่ือประเมินศักยภาพ จ านวน 
๘ วิสาหกิจชุมชน อบรมให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูป การสร้างเครือข่าย จ านวน ๒๐ วิสาหกิจชุมชน และ
สนับสนุนบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ วิสาหกิจชุมชน 
  ๓. สนับสนุนโดยจัดประชุมและจัดท าข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด -
สนับสนุนการตลาด, สาธารณสุขจังหวัด-สนับสนุนการขออนุญาต อย., อุตสาหกรรมจังหวัด-สนับสนุนการขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, และพัฒนาชุมชนจังหวัด-สนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียน OTOP เป็นต้น 
 



๖ 
 
 ข้อเสนอจากภาคส่วนราชการ 
  ๑. ขอให้วุฒิสภาช่วยพิจารณาผลักดันการจัดสรรงบประมาณเพี่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน  
  ๒. การจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนด เช่น กระทรวงเกษตรฯ ก าหนดให้พัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง แต่จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการเพียง ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น ประกอบกับที่ผ่านมาไม่สามารถสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ 
อาคาร สิ่งปลูกสร้างให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้น 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ควรปรับปรุงทั้งระบบ เพ่ือเป้าหมายการ
ปฏิรูปประเทศให้สามารถเดินหน้าได้อย่างแท้จริง 
  ๓. ในระดับนโยบายปัญหาที่เกิดขึ้น คือ กรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ แต่ระดบั
พ้ืนที่มีความต้องการพัฒนาแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ 
  

 สมาชิกวุฒิสภาให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
  ๑. กรณีการสนับสนุนกลุ่มระดับที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง หากไม่มีการด าเนินการพัฒนาให้อยู่ในระดับ 
ที่ดีขึ้น จะเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่  และถ้าพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ
ความยากจนตรงนี้ถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ส่วนที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีด าเนินการช่วยเหลือ 
  ๒. เบื้องต้นขอให้ส่วนราชการตั้งเรื่องเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเสนอตามล าดบัชัน้ เพื่อยืนยันการขอใช้งบประมาณ และเสนอเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มวสิาหกจิชมุชน
ประกอบด้วย 
  ๓. ขอให้ส่วนราชการจังหวัดจัดท าความเชื่อมโยงการปฏิรูประบบ และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งระบบ และส่งวุฒิสภาเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
 ตดิตามผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวติตามหลกัทฤษฎีใหม ่ประยกุตส์ู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
 
 

 
 

 
 เกษตรจังหวัดรายงานข้อเท็จจริง 
  โครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร คือ ส่วนที่เหลือจากพัฒนาชุมชนได้เลือกไปแล้ว คือ
รับทุกอ าเภอ มีหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร ดังนี้ ๑) เกษตรกรต้องมีพ้ืนที่อย่างน้อย ๓ – ๕ ไร่ ๒) มีเอกสารสิทธิ์
เป็นของตนเองหรือของญาติ ๓) ที่ส าคัญคือ ต้องมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น ๔) ยินยอมให้กระทรวงกระเกษตรเข้า
ด าเนินการเป็นระยะเวลา ๗ ปี โดยลงลายมือให้ความยินยอม และ ๕) เป็นเกษตรกรที่ไม่เคยเข้าโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ รายทั่วประเทศ  
  จังหวัดรับสมัครและปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๓๘ ราย จากยอดเป้าหมาย ๔๖๔ ราย ซึ่งเป็นจ านวนที่นอ้ยมาก เนื่องจากติดประเดน็หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
๑) ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เช่า ๒) ที่พักอาศัยกับพ้ืนที่ท ากินคนละที่กัน ๓) เกษตรกร 
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ในเรื่องดังกล่าวนี้
กระทรวงเกษตรรับทราบแล้วและอยู่ระหว่างการปรับเกณฑ์ใหม่ เพ่ือผ่อนปรนคุณสมบัติให้สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ 



๘ 
 
  การขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น พื้นที่ขุดดิน การเกลี่ยดิน การส ารวจการกักเก็บน้ า 
การบริหารจัดการ เป็นการบูรณาการร่วมกนักับเกษตรกรและหน่วยงานของกระทรวงเกษตร อาทิ เกษตรพื้นที่ 
ประมง ที่ดิน ปศุสัตว์  
 

 พัฒนาชุมชนจังหวัดให้ข้อมูล 
  การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกตส์ู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
จะแบ่งเป็น ๒ ต้นแบบ คือ ๑) ต าบลต้นแบบ ใช้พ้ืนที่ ๑๕ ไร่ จ านวน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลสาลิกา ต าบลดอน
ยอ และต าบลศรีนาวา และ ๒) ครัวเรือนต้นแบบ จ านวน ๗๘ ครัวเรือน แยกเป็น แปลง ๑ ไร่ จ านวน ๓๙ 
ครัวเรือน และแปลง ๓ ไร่ จ านวน ๓๙ ครัวเรือน  
  หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ คือ ๑) สมัครใจ ๒) มีส าเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน และ 
๓) ยินยอมให้ใช้ที่ดินท ากินไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีเป้าหมายว่า ๘๑ ครัวเรือน ๑ ปีต้องมีรายได้ ส าหรับแปลง  
๑ ไร่ คือ พอกิน พอตัว แปลง ๓ ไร่ คือ พอใช้ พอเพียง แปรรูป มีรายได้ และฉบับ ๕ ไร่ขึ้นไป คือ มั่นคง มั่งคั่ง  
 

 สมาชิกวุฒิสภาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  ๑. การขุดบ่อกักเก็บน้ า ควรเชื่อมโยงกับบ่อสาธารณะ คลองสาธารณะ หรือท าคลองไส้ไก่ เพ่ือให้
สามารถดึงน้ าเข้าสู่บ่อกักเก็บได้ 
  ๒. ประเด็นสอบถาม : โครงการนี้มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และผลสัมฤทธิ์  
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประชาชนจะได้อะไร? 
  ๓. โครงการนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาล จึงอยากให้ทุกท่านร่วมมือกันขับเคลื่อนและผลักดันให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยพยายามหากลุ่มเป้าหมายให้ได้  ขออย่าได้คืนงบประมาณ กรณีหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เชื่อว่ารัฐบาลจะชื่นชมที่ได้ท าอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  

 ตอบข้อซักถาม/ข้อเสนอโดยส่วนราชการ 
 เกษตรจังหวัดตอบข้อซักถาม : 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมในปีที่ ๒ – ๗ เพ่ือสนับสนุนในด้าน
วิชาการเป็นหลัก ซึ่งในหลักการจะเน้นให้เกษตรกรช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการแจกพันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ พันธุ์พืช  
จะให้ในปีแรก ๆ เท่านั้น 
 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อเสนอ : 
  กรณีผลสัมฤทธิ์ ควรจะวัดจากเกณฑ์ที่ ๑ คือ การรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรตั้งแต่เริม่เข้าโครงการวา่
มีรายได้เท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร เมื่อสิ้นสุดปีที่ ๑ ปีที่ ๒ จนถึงปีที่ ๗ จะมีชีวิตความเป็นอยู่ในระดับที่แตกต่าง
กันอย่างไร เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ จะผ่านเกณฑ์ความยากจนได้หรือไม่ และเกณฑ์ที่ ๒ คือ วัดจาก
การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน 
  ส าหรับการวัดผลสัมฤทธิ์นั้น ต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตไว้ด้วย อาทิ ทิศทางการรับน้ าใกล้
เขตชลประทานหรือไม่ การขุดบ่อก่อนฤดูฝนหรือหลังหรือฤดูฝน สภาพภูมิอากาศฝนตกชุกตลอดปีหรือไม่  
แห้งแล้งหรือไม่ การเกลี่ยดินใช้วิธีใด ตักหน้าดินออกแล้วกลบทับหรือไม่ การปลูกพืชเป็นพืชชนิดไหน ใช่พืช



๙ 
 
เกษตรปลอดภัยหรือไม่ ตรงนี้ต้องจัดท าเป็นเสมือนแฟ้มประวัติคนไข้ ต้องเก็บข้อมูลในทุกรายละเอียด  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไป 
 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการแก้ไข 
 
 - กรณีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตก และขาดแคลนน้ าประปา 
   การไฟฟ้าจังหวัด : 
  จังหวัดนครนายกเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมีความเจริญเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก
และขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไดน้ าเรื่องเสนอตอ่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรถงึเรื่องดงักลา่ว 
เมื่อปี ๒๕๖๑ และได้รับการอนุมัติงบประมาณ ๒๙๘ ล้านบาท การด าเนินการจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓  
การเบิกจ่ายงบประมาณสิ้นสุดปี ๒๕๖๔ 
  นอกจากนี้ ได้ท าการส ารวจปัญหาไฟฟ้าตก พบเพ่ิมเติม ๑๐๖ งาน โดยได้ของบประมาณไปยังการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พบว่าอยู่ระหว่างการอนุมัตงิบประมาณ หากได้รับงบประมาณจะสามารถด าเนินการแล้วเสรจ็ในปี 
๒๕๖๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมดคาดวา่จะรองรับการเติบโตจากการใช้ไฟฟ้าประมาณ ๖ ปี และระยะต่อไป
คือการเปลี่ยนสายเคเบิลเพื่อเพ่ิมกระแสไฟฟ้าโดยได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว 
  ความต้องการ ขอให้วุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก จ านวน ๑๐๖ งาน และการ
เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณกว่า ๑๐๐ ล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าทั้งระบบของจังหวัด 
 
   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา :  
  การประปาส่วนภูมิภาคได้มีแผนการบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ในการบริหารจัดการน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหาน้ าเค็ม โดยกระทรวงมหาดไทยได้ท าหนังสือ 
ขออนุญาตใช้ที่ดิน ขอขึ้นทะเบียนเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เพ่ือก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าแห่งใหม่เพ่ิมแรงดันและ
ส่งไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ บัดนี้ อยู่ในช่วงด าเนินการขออนุญาตเขตพ้ืนที่ป่าไม้ โดยได้ปักเขตตามที่ก าหนด ซึ่งที่ดิน
องค์รักษ์ได้มารังวัดและจัดท าแผนที่ทางอากาศเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรมป่าไม้จะ
ท าการสอบเขต ซึ่งใช้งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้งบก่อสร้างในปี ๒๕๖๔ แล้วเสร็จในปี 
๒๕๖๖ 
 
 - กรณีการออกโฉนดที่ดิน ท่ีกฤษฎีกาหวงห้ามของทางราชการทหาร ในเขต ๓ ต าบล 
  ส านักงานที่ดินจังหวัดนครนายก ได้รายงานขั้นตอนการออกโฉนดกรณีในเขตที่ดินของรัฐ ดังนี้ 
  ๑. ฝ่ายทะเบียนรับเรื่องจากฝ่ายรังวัด จ านวนค าขอ ๒๕๑๔ แปลง จัดส่งให้กรมธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
และ มทบ.๑๒ จ านวน ๑๔๖๒ แปลง เพ่ือตรวจสอบและคัดค้านการรังวดั ภายใน ๓๐ วัน และยังคงเหลือคา้งที่
ฝ่ายทะเบียน ๖๐๙ แปลง 
  ๒. ปิดประกาศ ๓๐ วัน 
  ๓. สรุปข้อมูลส่งธนารักษ์พ้ืนที่ 



๑๐ 
 
  ๔. ประชุมคณะท างานตรวจเอกสาร หลักฐานการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินในเขตพระราช
กฤษฎีกา 
  ๕. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดนครนายก 
  ๖. มีมติเห็นชอบ ส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์พิจารณา จ านวน ๔๔๓ แปลง 
  ๗. กรมธนารักษ์พิจารณา 
  ๘. กรมธนารักษ์แจ้งผลมายังธนารักษ์พ้ืนที่ โดยเห็นชอบแล้ว ๓๖๒ แปลง 
  ๙. ธนารักษ์พ้ืนที่ส่งผลการพิจารณาให้ส านักงานที่ดินจังหวัดทราบ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  กรณีที่ ๑ ให้ทั้งแปลง ๘๗ แปลง ส านักงานที่ดินจังหวัดนครนายกจะมีหนังสือสอบถามกรมธนา
รักษ์พ้ืนที่ และ มทบ. ๑๒ เพื่อขอความเห็นและยกเลิกการคัดค้าน มีจ านวน ๓๓ แปลงที่ออกโฉนดได้ 
  กรณีที่ ๒ ให้เฉพาะบางส่วน ๒๗๕ แปลง จะนัดหมายผู้ขอมารับทราบผลการพิจารณา โดยน าผล
มาอ่าน แปล และตีความฯ ว่ามีการท าประโยชน์ทั้งแปลง (๑๑๕ แปลง) โดยแบ่งเป็น ๒ประเภทคือ 
  ๑) ยินยอมรับผลการพิจารณาของกรมธนารักษ์ จนสามารถนัดท าการรังวัดตรวจสอบ เพื่อกันส่วน
ของที่ดินของรัฐออก มี ๑ แปลง ที่จะสามารถออกโฉนดได้ 
  ๒) หากไม่รับผลการพิจารณาของกรมธนารักษ์ โดยยืนยันที่จะรังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามผลการ
รังวัด นัดท าการรังวัดเพ่ือท าแผนที่พิพาท แจ้งค าสั่งทางปกครองให้ออกโฉนดที่ดินได้เฉพาะส่วนและแจ้งสิทธิ์
อุทธรณ์ กรณีมีอุทธรณ์ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา หากฟังขึ้นจะออกโฉนดที่ดิน หากฟังไม่ขึ้นแจ้ง 
ผู้อุทธรณ์แจ้งสิทธิ์ฟ้องคดี 
  ความต้องการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา จังหวัดได้เสนอให้หน่วยงานกลางหรือ
วุฒิสภา ด าเนินการเรียกกรมธนารักษ์ และ มทบ. ๑๒ มาหารือเพ่ือก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
  สมาชิกวุฒิสภา ได้ขอให้ทะเบียนที่ดินจังหวัดนครนายกท าขั้นตอนระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมเอกสาร
ประกอบว่าไดจ้ัดส่งเรื่องไปยังกรมธนารักษ์ และ มทบ. ๑๒ กี่ครั้ง เมื่อใดบ้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรยีก
ส่วนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในประเด็นปัญหาและความล่าช้าในการด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 



๑๒ 
 
การแสดงความคิดเห็นโดยหนังสือ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายจรัล รุ่งเรือง  
ผู้แทนภาคประชาชน 
“คนรักษ์นครนายก 
มรดกธรรมชาติ”  
โทร. ๐๘๓ ๕๘๗๗ ๕๘๙ 
๐๘๖ ๓๐๕ ๖๓๗๒ 
 
เรื่อง : ขอใหต้รวจสอบ
โครงการจดัตั้งเครื่อง
ปฏิกรณ์นวิเคลียร์วิจัย
เครื่องใหม่ เพ่ือการแพทย์ 
เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม อ าเภอ 
องค์รักษ์ จังหวดันครนายก 
โดยเร่งดว่น ลงวันที ่๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญ 
ตามที่ นายจรัล รุ่งเรือง ผู้แทนภาค
ประชาชน “คนรักษ์นครนายก มรดก
ธรรมชาติ” ได้ยื่นหนังสือต่อคณะ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จั งหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัด
นครนายก ไปแล้ ว เมื่ อวั นที่  ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  มีประเด็นข้อ
ร้องเรียน คือ “เรียกร้องให้ขนย้าย
วัสดุกัมมันตรังสีออกจากพ้ืนที่อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เนื่องด้วย 
การท าประชาพิจารณ์รับฟังความ
คิ ด เห็ น ในโครงการจั ดตั้ ง เครื่ อ ง
ปฏิกรณ์นิวเคลียวิจัยเครื่องใหม่ เพ่ือ
ก า ร แ พ ท ย์ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ
อุ ตสาหกรรม  ไม่ เ ป็ นที่ รั บ รู้ ข อ ง
ชาวบ้าน ฟังความคิดเห็นด้านเดียว มี
การแจกเงินและสิ่งของ ที่ตั้งโครงการ
ส ร้ า ง เ ต า ป ฏิ ก ร ณ์ นิ ว เ ค ลี ย ร์ ขั ด
หลักเกณฑ์ IAEA ขาดข้อมูลความ
คุ้ ม ค่ าทา ง เ ศรษฐกิ จ  ข าดความ
น่าเชื่อถือจากการทุจริตเดิม โดยยังหา
ผู้รับผิดชอบไม่ได้ ขัดกับความเป็น
เมืองท่องเที่ยวของนครนายก” แต่ไม่
มีความคืบหน้า 
ภายหลังจากยื่นเรื่อง พบว่า ทาง
สถาบันเทคโนโยลีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(สทน.) เดินหน้า “โครงการจัดตั้ง
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่อง
ใหม่ เพ่ือการแพทย์ เกษตรกรรม และ

๑. สมาชิกวุฒิสภารับเรื่องดังกล่าว
ไว้และจะน ามาด าเนินการตาม
กลไกของวุฒิสภา 
๒. น าส่ งเรื่ องดั งกล่ าวไปยัง
คณะอนุ กรรมการด้ านการ
รวบรวม แยกเรื่อง และติดตาม
เรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 



๑๓ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

 
 
 
 
 

อุตสาหกรรม” ขนาด ๒๐ เมกะวัตต์ 
มู ลค่ า  ๑๖ ,๐๐๐  ล้ านบาท  โ ดย
ประกาศท าเวทีครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๙ 
และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นเวที
สุดท้ายของการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แม้ว่ายังไม่ได้ตอบข้อซักถาม
ของผู้ร้องแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้
วุฒิสภาช่วยเหลือ ตรวจสอบการท า
โครงการโดยเร่งด่วน ในประเด็น ดังนี้ 
๑ .  ก า ร ข าดกา รมี ส่ ว น ร่ ว มของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
๒. ขาดโอกาสการรับรู้ของประชาชน
อย่างกว้างขวาง และขาดข้อมูล ท่ี
ลึ กซึ้ ง  การขอข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  ของ
โครงการไม่ได้รับการตอบสนอง ขาด
ความโปร่งใส 
๓. ขาดข้อมูลการศึกษาความเป็นไป
ได้และความคุ้มค่าของโครงการอย่าง
ครบถ้วน 
๔. ขาดความเหมาะสมในการคัดเลือก
พ้ืนที่ตั้งของโครงการ สร้างผลกระทบ
ต่ อ ชื่ อ เ สี ย ง ขอ ง จั ง ห วั ด  เ พ ร า ะ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวคือยุทธศาสตร์
ของจังหวัดและเป็นรายได้หลัก 
๕. ขาดความโปร่งใส ด้วยประชาชน
พบการปกปิดการเก็บรักษากากรังสีที่
ใช้แล้วไว้ที่ส านักงาน สทน. 
๖. ขาดความไว้วางใจ เพราะปัญหา
การทุ จ ริ ต ใน โครงการสร้ า ง เตา
ปฏิกรณ์ขนาด ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่
ระหว่างการฟ้องร้อง โดยมีมูลค่าการ
ฟ้องร้องเกือบ ๙,๐๐๐ ล้านบาท  



๑๔ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ข้อร้องเรียน 
ขอให้ วุฒิ สภาลง พ้ืนที่ ต รวจสอบ
ร่วมกับภาคประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่
ก ากับดูแล เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดเวทีอย่างไม่
คุ้มค่าต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

 


